

### HỌP TIỂU BAN NHÂN SỰ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

hành luận chuyển, điều động, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự Đại hội; đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu và triệu tập đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và xây dựng đề án nhân sự theo Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương. Ngoài ra, tỉnh đã tiến hành đánh giá, nhận xét đối với cán bộ và chủ động hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự cho các đảng bộ cấp dưới.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thời gian qua, rút ra những kinh nghiệm, xác định những công việc cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát lại dự thảo đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trên cơ sở đề án Trung ương xây dựng cho Đại hội XIII của Đảng bổ sung những nội dung trong

dự thảo đề án của tỉnh chưa thể hiện. Xây dựng quy trình để tiến hành giới thiệu nhân sự ở các ngành, các địa phương theo cơ cấu đề án nhân sự đã được thông qua, theo đó phân biệt rõ nhân sự tái cử và nhân sự ứng cử lần đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan tiến hành thẩm định đối với các nhân sự được giới thiệu ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; chủ động tiếp nhận, xử lý đơn thư (nếu có) liên quan đến nhân sự và cần phải có kết luận rõ ràng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu đề xuất tiếp tục bổ sung các vị trí, chức danh khuyết thiếu; trước, đồng thời nghiên cứu để xuất chuẩn

bị nhân sự chủ chốt cho đảng bộ các huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất đưa nội dung lấy ý kiến phát biểu về minh của các đồng chí cấp ủy viên vào trong đề án nhân sự; thống nhất quy trình giới thiệu đối với cấp ủy viên tái cử và đối với nhân sự ứng cử lần đầu như quy trình của Trung ương. Đối với kế hoạch phân bổ đại biểu và triệu tập đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí đề nghị đại biểu dự Đại hội phải là những người tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng cho Đại hội.

ĐAO QUYÊN

### THỰC HIỆN SONG HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa An (Thái Thụy).

tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền thị trấn tiếp tục duy trì mọi hoạt động hiệu quả, thực hiện song hành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý xã hội, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị thị trấn quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng sau sắp xếp, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát các quy trình hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để xây dựng đề án, sắp xếp nhân sự cho phù hợp.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa An (Thái Thụy). Đồng chí đánh giá cao xã Hòa An đã quy hoạch được vùng chuyên canh cây màu với diện tích 125ha, chủ lực là các cây dưa, dưa, khoai lang có giá trị kinh tế cao. Đồng chí yêu cầu huyện Thái Thụy, xã Hòa An cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải tập trung chỉ đạo sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng. Chủ động nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân cả về vật tư, kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

### THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

cấp giấy chứng nhận để trở về gia đình. Ngoài ra, khu cách ly của các huyện, thành phố trong tỉnh có 17 trường hợp hoàn thành cách ly trong ngày 9/4, hiện còn 63 trường hợp đang cách ly. Tất cả các trường hợp hoàn thành cách ly đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19, sức khỏe ổn định, đủ các điều kiện để trở lại cộng đồng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo, các trường hợp này phải tiếp tục tự cách ly 14 ngày tại gia đình để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, khu cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thành phố chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19.

\* Đến ngày 7/4, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kiến Xương đã thành lập 66 tổ tuần tra, phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 với 509 thành viên. Thành phần gồm lãnh đạo các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể, trạm y tế, lực lượng bảo vệ dân phố...

Nhiệm vụ của các tổ tuần tra, phản ứng nhanh là tuyên truyền, tuần tra trên các tuyến đường, vận động các gia đình, cơ sở kinh doanh và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu trên địa bàn, nhất là những người đi từ vùng có dịch về địa phương... Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ tự quản và sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra, kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, thị trấn.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) vừa tổ chức trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ủy ban MTTQ phường Kỳ Bá và Hội Chữ thập đỏ phường đã trao 69 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo và hai chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những hộ nghèo, người neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được Ủy ban MTTQ phường hỗ trợ thêm 500.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ phường còn vận động hơn 1.500 hộ dân quyên góp hơn 30 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

\* Để cung cấp thông tin nhanh, chính xác, kịp thời cho người dân, nhất là trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng đã chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua zalo, facebook.

Cùng với viết bài tuyên truyền xuyên trên đài truyền thanh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, trạm y tế các xã, thị trấn còn chủ động lập các nhóm zalo, facebook để thông báo nhanh, kịp thời tình hình dịch, nội dung các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch đến người dân; đồng thời, viết nhiều tin, bài kèm hình ảnh phản ánh các hoạt động phòng, chống dịch của địa phương; khuyến cáo, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch. Một số địa phương nhận thấy hiệu quả của việc tuyên truyền qua mạng xã hội nên đã lập nhóm zalo của xã để thông tin đến người dân.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền qua zalo, facebook của các trạm y tế, các địa phương đã hạn chế các thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang cho người dân về dịch Covid-19, từ đó thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

\* Trên địa bàn huyện Đông Hưng có 39 chợ đang hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện cách ly toàn xã hội, số lượng quầy bán hàng tại các chợ đã giảm 50%, chỉ còn bán một số hàng thiết yếu nên số lượng người đến mua sắm cũng giảm đáng kể.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, ban quản lý các chợ đã chuẩn bị sẵn dụng dịch sát khuẩn tay sát khuẩn, tăng cường công tác kiểm soát, yêu cầu các tiểu thương, người dân phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Những tiểu thương, người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang khi quyết không cho vào chợ, xử lý hành chính theo quy định về pháp luật. Bên cạnh đó, ban quản lý các chợ còn lập danh sách, ghi số điện thoại của các tiểu thương để quản lý, giám sát.

PHÒNG VIÊN VÀ CTV

### ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

huyện Quỳnh Phụ và huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng).

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành

phố Hải Phòng lần thứ XVI, là một trong những nội dung trong chương trình giao kết hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng, thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Bí

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với huyện Đông Hưng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Giao huyện Đông Hưng khẩn trương tiến hành quy

hoạch sử dụng quỹ đất hai bên đường theo chủ trương chung là hình thành giao thông đồng thời hình thành hành lang kinh tế - xã hội hai bên tuyến đường bao gồm: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và đô thị để khai thác và sử dụng tối đa hiệu quả quỹ đất.

### HỌP TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 1.155 mẫu. Hiện 100% mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Từ ngày 5 - 8/4, số điện thoại đường dây nóng 18009402 phục vụ công tác phòng, chống dịch đã nhận được 61 cuộc gọi của người dân; tiếp nhận 68 ý kiến hỏi về việc di chuyển từ các tỉnh về và phân ánh việc một số hộ kinh doanh chưa chấp hành đúng quy định phòng, chống dịch.

chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện có hiệu quả, đến nay chưa ghi nhận trường hợp đã nhận được 61 cuộc gọi của người dân; tiếp nhận 68 ý kiến hỏi về việc di chuyển từ các tỉnh về và phân ánh việc một số hộ kinh doanh chưa chấp hành đúng quy định phòng, chống dịch.

khẩn trương xét nghiệm những người có nguy cơ lây nhiễm, trên cơ sở kết quả xét nghiệm ngành Y tế tham mưu các biện pháp xử lý kịp thời những trường hợp liên quan, không để bị động.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục kiểm soát người ra vào tỉnh, hợp đi về từ vùng dịch. Đối với những người từ vùng dịch về từ ngày 1/4, trên cơ sở báo cáo của Công an tỉnh, Sở Y tế phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức rà soát, yêu cầu khai báo y tế chính xác và có biện pháp quản lý, theo dõi phù hợp, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo trạm y tế, các thôn, tổ dân phố, tổ tự quản tăng cường rà soát, lập danh sách, có thông tin cụ thể từng trường hợp, từ đó triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả đồng thời sẵn sàng phương án cách ly tại thôn, tổ dân phố khi có dịch. Các chốt kiểm soát dịch tiếp tục quản lý chặt người từ vùng có dịch về, kiên quyết không cho người không có nhiệm vụ cần thiết vào tỉnh.

lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương thông báo cho các doanh nghiệp có nhu cầu về việc đi lại của cán bộ quản lý, chuyên gia làm việc tại tỉnh, chủ động lập danh sách, có thông tin cụ thể thời gian đi về của từng người gửi Công an tỉnh, báo các chốt để kiểm soát người ra vào tỉnh.

Về việc thực hiện cách ly toàn xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch. Công an các huyện, thành phố chỉ đạo các tổ tuần tra tập trung kiểm tra, rà soát, không để xảy ra vi phạm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm, nếu tái phạm sẽ thực hiện xử phạt và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Y tế tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch, nếu vi phạm cho dừng hoạt động.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản

lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương thông báo cho các doanh nghiệp có nhu cầu về việc đi lại của cán bộ quản lý, chuyên gia làm việc tại tỉnh, chủ động lập danh sách, có thông tin cụ thể thời gian đi về của từng người gửi Công an tỉnh, báo các chốt để kiểm soát người ra vào tỉnh.

Về việc thực hiện cách ly toàn xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch. Công an các huyện, thành phố chỉ đạo các tổ tuần tra tập trung kiểm tra, rà soát, không để xảy ra vi phạm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm, nếu tái phạm sẽ thực hiện xử phạt và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Y tế tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch, nếu vi phạm cho dừng hoạt động.

### SỞ CÔNG THƯƠNG

#### Bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm an ninh lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu và đã liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, HTX chuẩn bị đủ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu.

Theo đó, trong tháng 4 và tháng 5, có 22 cơ sở chăn nuôi đang ký cung ứng 3.185 tấn thịt lợn; 16 cơ sở chăn nuôi cung ứng 1.514 tấn thịt gia cầm; 6 cơ sở chăn nuôi cung ứng 2.010 quả trứng; 19 doanh nghiệp, cơ sở khai thác, chế biến cung ứng 1.640 tấn thủy sản; 43 HTX và địa phương cung ứng 25.890 tấn rau, củ, quả các loại; 4 doanh nghiệp cung ứng 110.890 tấn gạo; 4 doanh nghiệp, HTX cung ứng 151 tấn muối. Ngoài ra, Sở Công Thương đã vận động các doanh nghiệp, nhà phân phối chủ động nguồn hàng cung ứng ra thị trường 60 triệu gói mì tôm, 900 lít dầu ăn, 60 triệu lít nước đóng chai, 200.000 lít nước sát khuẩn, 7,5 triệu chiếc khẩu trang, 2,5 triệu cuộn giấy vệ sinh.

KHÁC ĐUẤN

### CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ

#### Bắt tạm giam đối tượng hành hung người tại chốt kiểm dịch

Ngày 9/4/2020, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Mạnh, sinh năm 1996, trú tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà về tội "Chiếm người thi hành công vụ".

Trước đó, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 8/4/2020, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ngã ba Cống Hồ, thôn Hoàn Mỹ, xã Thống Nhất (Hưng Hà), Trần Văn Mạnh có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Mặc dù được lực lượng chức năng tại chốt yêu cầu đeo khẩu trang và khai báo y tế đối với người từ nơi khác vào địa phương, tuy nhiên Mạnh đã không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ, xúc phạm và sử dụng một ghế kim loại tại chốt hành hung cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt. Ngay lập tức, đối tượng bị khống chế và giao cho cơ quan công an xử lý. Tại cơ quan điều tra, Mạnh



Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng.

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trong khi cả nước đang chung tay góp sức đẩy lùi dịch Covid-19 thì vẫn có những đối tượng không chấp hành, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Đây là hành vi đáng lên án, đồng thời phải xử lý nghiêm minh để làm gương cho những kẻ coi thường pháp luật.

NGUYỄN TÙNG

### Ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn



Cụ Đố Thị Tiếp, khu Châu, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) ủng hộ công tác phòng, chống dịch 3 tấn gạo.

\* Chiều ngày 8/4, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Tiến Hải trao quà hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Nam Thắng và xã Nam Cường.

Hội Nông dân huyện Tiến Hải đã vận động từ nguồn xã hội hóa và phát miễn phí cho hội viên, nhân dân trên địa bàn huyện trên 10.000 chiếc khẩu trang, tặng 150 suất quà cho các đối tượng yếu thế. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện đã động viên các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời tuyên truyền cho người dân, hội viên các biện pháp phòng chống dịch: thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ trường hợp thật sự cần thiết.

\* Sáng ngày 9/4, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và Đồn Biên phòng

Trà Lý đã tiếp nhận quà do Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Bảo Trang (phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình) trao tặng. Đại diện Công ty đã trao tặng 1,5 tấn gạo hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Huyện đoàn Thái Thụy hỗ trợ các đơn vị 20kg Cloramin B, gần 200 khẩu trang y tế, 2.500ml dung dịch sát khuẩn tay, hàng trăm kính chắn gió và nhiều nhu yếu phẩm khác... Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, việc làm này có ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

PHÒNG VIÊN VÀ CTV